



BẢN TIN

THÔNG BÁO NỘI BỘ

HUYỆN ỦY YÊN DŨNG

TÀI LIỆU PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 02 - 2024

**MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH,
MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024!**



- Đạo đức của người thầy thuốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
- Chi bộ nông thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền
- Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024

SỐ 1

2024



Đ/c Thạch Văn Chung - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2023



Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng và luôn quan tâm đến xây dựng nền y học Việt Nam và y đức của người thầy thuốc. Theo Bác, “Ngành y tế cũng như các thầy thuốc Việt Nam “Lương y phải như từ mẫu”, phải là người mẹ hiền. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân vận dụng cụ thể vào tình hình hiện tại như một kim chỉ nam để ứng phó, chiến thắng dịch bệnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ cách mạng bàn nhiều nhất về đạo đức. Có thể nói, sau đạo đức của người cán bộ cách mạng nói chung, đạo đức ngành y được Hồ Chí Minh bàn đến nhiều nhất, Hồ Chí Minh đã tặng cán bộ, nhân viên ngành y danh hiệu cao quý và đẹp đẽ nhất: “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”. Hầu như mỗi lần có dịp tiếp cận với ngành y, điều đầu tiên Hồ Chí Minh nhắc tới vẫn là: “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”. Đây chính là yêu cầu Hồ Chí Minh đặt ra trong phương châm hành động và phục vụ của cán bộ và nhân viên ngành y đối với người bệnh.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong những bức thư gửi Trường Quân y năm 1946, Hội nghị Quân y năm 1948, Trường y tá Liên khu I năm 1949, Hội nghị y



Ảnh tư liệu: Bác Hồ đến thăm các bác sĩ, y sĩ, hộ lý Trạm xá Văn Đình.

tế toàn quốc năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhân mạnh đến trách nhiệm, nghĩa vụ và tình thương, lòng bác ái, hy sinh, sự tận tâm phục vụ, tinh thần đoàn kết học tập tiến bộ và ý thức kỷ luật của cán bộ, nhân viên ngành y.

Trong Thư gửi Hội nghị Quân y tháng 3/1948, Hồ Chí Minh viết: “Người ta có câu: “Lương y kiêm từ mẫu”, nghĩa là người thầy thuốc đồng thời phải là một người mẹ hiền”... Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc năm 1953, Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ y tế cần phải: thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt. Cần phải tận tâm, tận lực phụng sự nhân dân” “Lương y kiêm từ mẫu”. Cùng với tư tưởng về y đức, Hồ Chí Minh viết

trong Thư gửi Hội nghị cán bộ y tế tháng 2/1955: “Cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”; “Lương y phải như từ mẫu”. Theo Hồ Chí Minh, một trong những đặc điểm của các thầy thuốc là “phải có chí chịu khó, chịu khổ, phải giàu lòng bác ái, hy sinh”.

Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Chí Minh trở đi trở lại với luận điểm: “Lương y phải như từ mẫu”, nghĩa là “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”. Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng, gốc của cán bộ nhân viên ngành y chính là lương y phải như từ mẫu.

(Xem tiếp trang 5)

CHI BỘ NÔNG THÔN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TIÊU BIỂU 5 NĂM LIÊN



Đ/c Bí thư Chi bộ thôn Xuân Đông (thứ 3 từ trái sang phải) nhận Bằng khen “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thấm nhuần lời Bác dạy “Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”, những năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất và năng động, Chi bộ thôn Xuân Đông, Đảng bộ xã Xuân Phú đã lãnh đạo đảng viên, Nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần cho người dân. Chi bộ luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Thôn Xuân Đông nằm phía Đông Nam của xã Xuân Phú với 225 hộ, 871 nhân khẩu. Chi bộ có tổng số 32 đảng viên, đồng chí Bí thư chi bộ cũng đồng thời là Trưởng thôn. Đề lãnh đạo Nhân dân thôn Xuân Đông thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, Ban Chi ủy chi bộ thường xuyên tăng cường xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Chi bộ, trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; lấy mục đích và lợi ích chung làm phương châm, phương hướng hành động. Đặc biệt, Chi bộ thôn Xuân Đông luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt nội dung các cuộc sinh hoạt định

kỳ; nội dung sinh hoạt chuyên đề. Từ năm 2018 đến nay, chi bộ đã tổ chức được 20 cuộc sinh hoạt chuyên đề với trên 82 lượt ý kiến của các đảng viên. Cùng với đó, Chi bộ cũng làm tốt công tác lập quy hoạch, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Trong những năm qua, Chi bộ thôn Xuân Đông đã giới thiệu kết nạp được 5 đảng viên mới với chất lượng ngày càng được nâng lên; không có đảng viên vi phạm pháp luật phải xem xét kỷ luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên. Công tác dân vận cũng luôn được Chi bộ Xuân Đông tổ chức thực hiện hiệu quả, nhất là Đề án “Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua”

“Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025”. Theo đó, Chi bộ đã chủ động chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, mô hình Tổ Dân vận cộng đồng thôn Xuân Đông được công nhận mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*” cấp huyện.

Với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn, 5 năm qua, thôn Xuân Đông đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra như: tỷ lệ hộ nghèo còn 0%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng vào năm 2023; hiện thôn có 06 bến bãi cát sỏi kinh doanh, 02 đại lý kinh doanh cay xi xây dựng, 01 đại lý cơ khí nhôm kính, 20 chiếc ô tô vận tải chuyên kinh doanh vận tải vật liệu xây dựng hàng năm. Số gia đình văn hoá năm 2023 là 256 hộ, đạt 97%; thôn liên tục đạt Khu văn hóa “Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn”; 100% người thân trong gia đình qua đời đều được đi hỏa táng; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; tỷ lệ người dân cài

đặt định danh điện tử đạt 100%, vận động nhân dân đóng góp đắp 03km đường bê tông nông thôn, xây dựng kênh mương cứng tưới tiêu thuận lợi cho việc sản xuất. Tình hình an ninh, trật tự tại địa phương luôn được đảm bảo và giữ vững.

Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Xuân Phú về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2023, trong đó thôn Xuân Đông được giao đạt Nông thôn mới kiểu mẫu. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chi bộ thôn đưa chủ trương đề dân biết, bàn bạc và thống nhất, vấn đề nào khúc mắc sẽ tìm cách tháo gỡ, điều chỉnh phù hợp. Kết quả, sau hơn 5 tháng tập trung triển khai thực hiện, với sự nỗ lực, quyết tâm và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, nhất là Nhân dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và 300.000.000đ nên thôn Xuân Đông đã hoàn thành 100% các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Ngày 14/9/2023 Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 3622/ QĐ-UBND về việc công nhận thôn Xuân Đông xã Xuân Phú đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Đến ngày, 05/11/2023 UBND xã Xuân Phú tổ chức Lễ công bố thôn Xuân Đông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thôn tiếp tục phát huy vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực triển khai các Đề án do tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt. Thường xuyên phối hợp nắm tình hình, phản ánh các vấn đề phát sinh tại cơ sở, nhất là tình hình vi phạm về môi trường, đất đai. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, vận động ủng hộ “*Quỹ vì người nghèo*”, “*Tết vì người nghèo*”, ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết... Vì vậy chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, người cao tuổi, nông dân đều được hội cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có thể nói, với những biện pháp tích cực, thể hiện rõ vai trò trong công tác lãnh đạo, từ năm 2018 đến nay, Chi bộ thôn Xuân Đông liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, là đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua ở địa phương. Đặc biệt, trong năm 2023, Chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018-2023)/.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY THÁNG 01/2024

Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2023; quán triệt, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, của huyện về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024... Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ đảng viên; 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 277 học viên; duy trì tốt công tác thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy và phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ huyện; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân năm 2023; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2023, kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2024... Tiếp nhận 12 đảng viên chuyển đến đảng bộ huyện, giới thiệu 02 đồng chí chuyển đi; tiếp nhận, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng nội bộ 11 đồng chí. Tổng số đảng viên của đảng bộ huyện tính đến nay là 7.540 đảng viên.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng; ban hành Kế hoạch về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

năm 2024; Kế hoạch về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công tác dân vận quần chúng, phối hợp nắm tình hình dư luận, tình hình đời sống tư tưởng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền nhằm giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm trong nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tháng 01/2024, tổng thu NSNN 261.311,2 triệu đồng, trong đó thu trên địa bàn 242.583 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.411,400 tỷ đồng, tăng 25,69% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 305,945 tỷ đồng, tăng 44,66%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.105,455 tỷ đồng, tăng 21,29%.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất, thu hoạch cây trồng vụ đông đảm bảo kế hoạch. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, giao thông, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác GPMB các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện, đã ban hành 09 Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB tổng diện tích thu hồi là 363.944,2 m², tổng giá trị phương án bồi thường, hỗ trợ trên 78,2 tỷ đồng; tổ chức cưỡng chế thu hồi đất (đợt 3) để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Long Trì, thị trấn Tân An đối với 04 trường hợp.....Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến

nay đã xử lý dứt điểm được 1.193/1.551 trường hợp vi phạm, đạt tỷ lệ 76,9% (còn 358 trường hợp đang tiếp tục xử lý); quản lý chặt chẽ việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định, đã cấp được 174 giấy chứng nhận với tổng diện tích 69.766,4 m²; tổ chức rà soát, lập hồ sơ, xây dựng phương án quản lý chặt chẽ đất công ích theo Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quan tâm làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chính sách dân số - KHHGD; trong tháng, tổng số sinh là 197 trẻ trong đó có 93 nữ, chiếm tỷ lệ 47,2%. Triển khai các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm kỷ cương, nền nếp, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động; ban hành Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, người cao tuổi, hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, toàn huyện đã tiếp 87 lượt, 92 người, phản ánh 85 vụ việc, các nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách và môi trường./.

ĐẠO ĐỨC...

(Tiếp theo trang 1)

Trong tình thương yêu, có lẽ không có tình thương yêu nào đậm âm, sâu sắc bằng tình thương của người mẹ. Trong cuộc sống, không có mối tình nào so sánh được với tình mẫu tử. Người thầy thuốc tận tâm, tận lực cứu sống những người bệnh thập tử nhất sinh cũng được coi như người mẹ tái sinh cuộc sống cho họ. Từ tấm lòng lương y như từ mẫu mà nảy sinh ra những đức tính cần thiết của người cán bộ y tế như niềm nở, dịu dàng trong tiếp xúc, tận tình, cẩn trọng, chu đáo khi chăm sóc, ân cần, tỉ mỉ lúc dặn dò và trong những trường hợp khó khăn, nguy kịch thì sẵn sàng chịu khó, chịu khổ, hy sinh, quên mình để làm tròn phận sự cứu người. Có tình thương của người mẹ hiền thì người thầy thuốc tránh được những thói xấu như cầu lợi, kể công, phân biệt đối xử giữa giàu, nghèo, sang, hèn, hách dịch, lạnh lùng khi tiếp xúc, qua loa, tắc trách trong phục vụ, đố kỵ, kèn cựa với đồng nghiệp... “Thầy thuốc như mẹ hiền” là cốt lõi của đạo đức ngành y.

Điều làm cho những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức thuyết phục và sức cảm hóa rất mạnh là vì Người đã nêu tấm gương sáng chói nhất trong lịch sử nước ta về lòng thương yêu vô hạn đối với nhân dân, về đức hy sinh cao cả, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, mưu độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc, về lối sống lão thực, giản dị, mẫu mực và trong sáng tuyệt vời. Nhiều cán bộ ưu tú của ngành y tế mang trong tim mình những hình ảnh, những lời giáo huấn về y đức vô cùng sâu sắc của Hồ Chí Minh, tự nguyện đi theo con đường vì nước, vì dân mà Người đã vạch ra.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực y đức của thầy thuốc: “Lương y như từ mẫu” chẳng những đã góp phần đào luyện nên một thế hệ thầy thuốc tài năng, giàu lòng nhân ái để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân nhằm góp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ đắc lực cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc thành công trước đây, mà còn là kim chỉ nam cho xây dựng đội ngũ thầy thuốc vững mạnh về mọi mặt, trong đó y đức là quan trọng hàng đầu để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho toàn dân trong tình hình mới hiện nay./.

CHỈ THỊ SỐ 26-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TỔ CHỨC TẾT GIÁP THÌN NĂM 2024

Ngày 23/11/2023, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Bản tin Thông báo nội bộ huyện trích dẫn nội dung Chỉ thị 26-CT/TW như sau:

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới, động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm... bảo

đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi... Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

4. Có các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh... Tăng cường công tác dự báo, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính.

(Xem tiếp trang 8)

NGHỊ QUYẾT SỐ 46-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ NGÀY 20/12/2023 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI

Ngày 20/12/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Bản tin Thông báo nội bộ huyện trích dẫn một số nội dung của Nghị quyết số 46-NQ/TW như sau:

Về quan điểm chỉ đạo

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hội nông dân và phong trào nông dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và xây dựng tổ chức hội là trách nhiệm của hệ thống chính trị và xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó chủ yếu, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và ban chấp hành hội nông dân các cấp.

Tăng cường trách nhiệm của hội nông dân trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát huy quyền làm chủ của nông dân; động viên, hỗ trợ nông dân thực hiện tốt vai trò chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững và công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn, hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với nông dân.

Củng cố vai trò nòng cốt chính trị của hội trong phong trào nông dân; nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội, phát triển tổ chức, phát triển hội viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Về mục tiêu

**Mục tiêu tổng quát:* Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; làm tốt vai trò đại diện; động viên, cổ vũ nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

** Mục tiêu cụ thể:* Hằng năm, phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Kết nạp từ 200.000 hội viên nông dân mới trở lên.

- 100% cán bộ hội nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ.

- Đào tạo, bồi dưỡng nghề cho từ 250.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho 50.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên.

- Thành lập mới 5.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 500 chi hội nông dân nghề nghiệp.

- Vận động từ 450.000 hội viên nông dân trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 1.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 200 hợp tác xã nông nghiệp.

- 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu, trong đó có 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.



☞ - 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; 50.000 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân

2. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

3. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

4. Động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động

5. Phát huy vai trò của hội nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

6. Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân

7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng với hội nông dân.../.

CHỈ THỊ SỐ 26-CT/TW...

(Tiếp theo trang 6)

Chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhân dân và kiều bào ở nước ngoài về quê đón Tết.

Bổ trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết.

Các cơ quan, tổ chức phải bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường sau đợt nghỉ Tết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

5. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội của đất nước.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.

6. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền về thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

7. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2023 trước ngày 10/1/2024, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 15/1/2024. Nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị./.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

Nhằm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; đồng thời tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết với phương châm “an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm”; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 ngay từ đầu năm, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong đó UBND huyện xác định tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

* Về phân phối hàng hóa, tín dụng, giao thông, vận tải

Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát tình hình diễn biến thị trường và có các giải pháp kịp thời đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn thị trường; có phương án chuẩn bị các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Triển khai các chương trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu, cụm công nghiệp...

Đội Quản lý thị trường số 1 chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp

thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, ... chú trọng các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán...

Phòng Tài chính - KH chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công.

Kho bạc Nhà nước huyện tăng cường công tác kiểm soát chi từ nguồn ngân sách Nhà nước; không thanh toán các khoản chi không đúng quy định.

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện có phương án chuẩn bị đủ số lượng tiền mặt đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt của hệ thống máy rút tiền ATM phục vụ nhu cầu hàng ngày và đột xuất trên địa bàn; công tác kho quỹ đảm bảo an toàn, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ; các biện pháp thanh toán lương kịp thời vào dịp Tết; tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt...

Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện phối hợp với đơn vị chức năng của Sở Giao thông Vận tải trong việc tăng cường điều

tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của Nhân dân trong dịp Tết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông; ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải.

*** Về quản lý các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; vệ sinh an toàn thực phẩm; văn hóa, xã hội; bảo vệ môi trường**

Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mùa Đông - Xuân. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn theo dõi, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây, bùng phát lan rộng trong cộng đồng; chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vắc xin, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

Trung tâm Y tế huyện bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ trong ngày, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị, không để xảy ra sự cố... Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, có phương án phòng, chống ngộ độc thực phẩm...

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai kế hoạch cụ thể, tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; tu sửa, viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, người bị mất việc làm để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết...

Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường đôn đốc, tham mưu tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 trên địa bàn huyện; phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương; kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan...

Ban CHQS huyện tham mưu trong việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa (tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện) đảm bảo an toàn, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn,

yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tích cực ra quân thu gom, xử lý triệt để rác thải phát sinh trên địa bàn quản lý, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

*** Về sản xuất, kinh doanh**

Các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các công việc tồn đọng trước Tết, nhất là các vướng mắc về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm; không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi; tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh sau Tết...

Phòng Kinh tế phối hợp chặt chẽ với các Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, chủ động nguồn nước tưới và chuẩn bị đủ vật tư, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất vụ chiêm xuân năm 2024. Chủ động tham mưu chỉ đạo phòng, chống rét đậm, rét hại, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

Trung tâm Dịch vụ - KTNN huyện thực hiện tốt công tác kiểm dịch thú y; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, mang mầm bệnh, giết mổ trái phép trên địa bàn...

*** Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản; đảm bảo an ninh, trật tự, ATGT, phòng, chống cháy, nổ; chống tham nhũng, lãng phí; thực thi công vụ**

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024;

gửi Chủ tịch UBND huyện trước ngày 25/01/2024.

UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai, khoáng sản dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để phát sinh vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, khai thác khoáng sản trái phép trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Công an huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; bảo vệ cơ quan không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản trong những ngày nghỉ Tết. Công an huyện tăng cường, thường xuyên tổ chức lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; mở đợt cao điểm triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội...

UBND các xã thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống cháy nổ đến các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn bằng các hình thức hiệu quả, phù hợp, nhất là tại các khu di tích, cơ sở thờ tự (tuyệt đối không để việc thắp hương, đốt vàng mã dẫn đến cháy nổ); chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, tàng trữ,

(Xem tiếp trang 13)

NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2024

Năm 2023, công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả rất tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; các hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức đa dạng phong phú, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng với các quy định hiện hành; phù hợp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của dân tộc... góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Do vậy các đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác văn hóa - văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, động viên Nhân dân hăng hái lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:



Giao lưu dân vũ xã Lăng Sơn nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023)

Một là, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ nhất là các nội dung và giải pháp đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung theo Kế hoạch số 114-KH/HU ngày 26/12/2023 của Huyện ủy về việc tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025). Phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị nhân văn, biểu dương các tấm gương

điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người Yên Dũng trong giai đoạn mới; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật.

Hai là, chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ như tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”... bảo đảm thiết thực, hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.

Ba là, công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 và phục vụ nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động phải đảm bảo chất lượng, nội dung phong phú, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao trong lễ hội thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc./.

KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 11)

vận chuyên, sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ trên địa bàn quản lý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng trong công tác kiểm tra, giám sát; thực hành tiết kiệm triệt để chi phí xăng, dầu, điện, nước và các khoản chi khác tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thực hiện nghiêm chủ trương của Ban Bí thư Trung ương đảng về nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân...

Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất kinh

doanh, công việc, học tập,... trở lại bình thường. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội (trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ); không tổ chức du xuân, liên hoan lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Các Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, công vụ của huyện tăng cường kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm (lơ là công việc, chấp hành không nghiêm túc quy định giờ làm việc, đi lễ hội trong giờ hành chính, sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc...) theo quy định. Cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn nào có cán bộ vi phạm thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ tịch UBND huyện./.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Bạo lực gia đình (BLGD) là vấn nạn của xã hội, gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm tới việc phòng, chống BLGD và đã ban hành nhiều đạo luật trực tiếp và gián tiếp như: Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật trẻ em, Bộ luật Dân sự,.. và đặc biệt Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007. Những văn bản này đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội trong lĩnh vực phòng, chống BLGD.

Theo đánh giá của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, năm 2023, trên địa bàn huyện không có vụ bạo lực nghiêm trọng nào xảy ra. Tại các xã, thị trấn đã triển khai hiệu quả mô hình phòng, chống BLGD, hòa giải, không để xảy ra BLGD, tạo điều kiện cho gia đình phát triển bền vững trong thời đại mới,



hướng tới một xã hội văn minh, hiện đại.

Có được sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống BLGD như vậy là nhờ hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền; sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị, đoàn thể và người dân trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu về công tác gia đình, phòng, chống BLGD. Hàng năm, Phòng Văn hóa - Thông tin đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng, ban hành các kế hoạch tổ chức tuyên truyền; chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền... Đồng thời, lồng

ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống BLGD với các hoạt động của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng, gìn giữ gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giáo dục các giá trị

đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, giữa gia đình và cộng đồng; phòng, chống tệ nạn xã hội thông qua các hình thức phù hợp như: truyền thanh, hội nghị, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ, băng rôn, pa nô, áp phích... Toàn huyện đã treo 1.890 băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và cơ sở được 2.680 lượt với 365 tin, bài về gia đình văn hóa tiêu biểu, phòng, chống bạo lực gia đình, các mô hình CLB tiêu biểu như: CLB gia đình phát triển bền vững, CLB không sinh con thứ 3, gia đình nông dân hạnh phúc; phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, thực hiện chính sách dân số - KHHGD...

Phòng Tư pháp phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tại các hội nghị, nói chuyện chuyên đề của các ngành, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn duy trì hoạt động của 159 tổ hòa giải với 915 hòa giải viên. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện mở chuyên mục phát

hàng tuần về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp chỉ đạo duy trì hoạt động của 18 địa chỉ tin cậy cộng đồng trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn trên 30.000 lượt gia đình hội viên, phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” với các nội dung: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, dân số - KHHGD...

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030,

Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn huyện.

Năm 2023, đã tổ chức tập huấn cho cán bộ BCĐ cấp cơ sở, trưởng các thôn, tổ trưởng các tổ dân phố và chủ nhiệm các CLB phòng, chống bạo lực gia đình với các nội dung như: tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình; ghi chép, thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, lan tỏa sâu rộng, huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường xây dựng thành lập 159 câu lạc bộ gia đình (100% thôn, tổ dân phố có CLB và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình) tập trung vào các chuyên đề như: phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; nuôi dạy con tốt; phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi; phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với truyền thông qua các buổi sinh hoạt CLB, buổi giao lưu, huyện

(Xem tiếp trang 18)

HƯỜNG ỨNG CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN, ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG HOẠT ĐỘNG TỘI PHẠM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Ngày 08/12/2023, Công an tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 426/KH-CAT-ANM ngày 08/12/2023 về triển khai “Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng”; theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền như sau:

- Các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, nhất là: Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng,... và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

- Những phương thức, thủ đoạn, đặc điểm nhận biết và cách phòng tránh đối với tội phạm trên không gian mạng. Trong đó, tập trung tuyên truyền các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thường gặp như: *Giả danh cơ quan nhà nước, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; mời tham gia đầu tư tài chính; làm nhiệm vụ kiểm tiền trên mạng...*

- Tầm quan trọng của việc bảo vệ các thông tin dữ liệu cá nhân; nâng cao ý thức cảnh giác trong việc cung cấp, bảo vệ thông tin cá nhân cũng như việc xác thực con người trước khi thực hiện việc chuyển

CẢNH GIÁC
THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TUYÊN CÔNG TÁC VIÊN KIỂM TIỀN TRÊN MẠNG

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO
Yêu cầu nhận hoặc gửi điện thoại tự xưng là trưởng phòng nhân sự của các công ty hoặc nhân viên của các trang như Shopee, Tiki, Lazada... mời gọi mọi người tham gia ứng tuyển làm việc tại nhà.

MỨC XỬ PHẠT
Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân: Cảnh báo, chia sẻ thông tin có sùu các hủ tục, mê tin, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

10-20 triệu đồng
Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, thù hận, tẩy chay hoặc phục vụ đánh bạc.

ĐỀ PHÒNG NGỪA LỪA ĐẢO TRÊN MẠNG

4 KHÔNG

- 1 KHÔNG SỢ**: Không hoảng sợ khi nhận được điện thoại, tin nhắn, các thông tin mà người lạ gửi đến có nội dung lừa đảo, quan đến cả nhân và người thân, thông báo có liên quan đến các vụ việc, vụ án.
- 2 KHÔNG THAM**: Không tham lam những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc, chi trả nhận được một cách dễ dàng, những lợi nhuận "lớn nhanh" mà không tốn sức lao động, những lợi

2 PHẢI

- 1 PHẢI THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC**: Chủ động bảo mật các thông tin cá nhân, nhất là các thông tin quan trọng như: Thông tin thẻ căn cước, công dân; thông tin tài khoản ngân hàng; thông tin tài khoản mạng xã hội.

CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO GIẢ MẠO HÓA ĐƠN (BILL) CHUYỂN TIỀN

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
1. Đối tượng sẽ đòi mua hàng của cá nhân, tổ chức thường với số lượng lớn, sau đó liên hệ hàng để nghị đối tượng mua thanh toán theo hình thức Internet Banking.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
1. Kiểm tra kỹ hóa đơn chuyển khoản, hóa đơn giả thường khác với hóa đơn thật về màu sắc, phông chữ, thời gian và bố cục các mục...

Facebook
Tiếp nhận tin giả, tin sai sự thật Công an tỉnh Bắc Giang

Zalo OA
Công an tỉnh Bắc Giang

Website Công an tỉnh
Thủ đoạn tội phạm mạng

tiền; hậu quả, tác hại của việc: Mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán SIM kích hoạt sẵn thông tin (SIM rác)...

- Kết quả, thành tích nổi bật trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn của lực lượng chức năng với tội phạm trên không gian mạng.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị quán triệt và yêu cầu cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng, thường xuyên tìm hiểu về các phương thức,

thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và chia sẻ, tuyên truyền cho người thân, bạn bè, gia đình để chủ động phòng tránh; đồng thời tích cực tham gia công tác phát hiện, tố giác hoạt động tội phạm trên không gian mạng với cơ quan Công an.

Mọi thông tin liên quan đến công tác tuyên truyền cũng như khi phát hiện những vụ việc, đối tượng có dấu hiệu hoạt động tội phạm trên không gian mạng đề nghị trao đổi với Công an tỉnh (qua Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, số điện thoại: 0914325080).

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Nhằm giới thiệu đến Nhân dân và khách thập phương về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của huyện; đồng thời là dịp để tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển du lịch trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 17/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Yên Dũng, giai đoạn 2021-2025..., ngày 19/01/2024, UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 trên địa bàn huyện với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung hoạt động phối hợp tổ chức với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan: Lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng Tây Yên Tử, huyện Sơn Động

- Thời gian: Từ 06 giờ 30 phút ngày 21/02/2024 (tức



Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyện thoại”

ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

- Địa điểm: Chùa Vĩnh Nghiêm

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Sở Nội vụ; UBND huyện: Yên Dũng, Sơn Động; Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử.

- Nội dung: Tổ chức Lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm lên đặt tại chùa Thượng Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

- Quy mô, hình thức: Tổ chức đoàn rước quy mô 51 xe ô tô (lấy số dương thọ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông,

được trang trí theo hình thức Lễ rước Phật giáo. Lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm (được rước từ chôn tổ Vĩnh Nghiêm) lên khu vực chùa Tây Yên Tử. Nghi lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm và nghi lễ tiếp nhận tại chùa Tây Yên Tử được thực hiện theo nghi thức Phật giáo.

- Nhiệm vụ huyện được giao: Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực chùa Vĩnh Nghiêm trước và trong khi tổ chức rước; bố trí khu vực đỗ xe của đoàn rước đảm bảo an toàn, thông thoáng.

2. Nội dung hoạt động huyện chủ trì tổ chức

* Tổ chức giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyện thoại” lần thứ IV, năm 2024

☞ - Thời gian tổ chức: Ngày 24/02/2024 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

- Địa điểm: Khu Thiền viện Trúc Lâm Phương Hoàng.

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Yên Dũng.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Nội dung: Tổ chức thi chạy Việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua. Điểm xuất phát tại sân vận động Nham Biền, về đích tại đỉnh Non Vua khu Thiền viện Trúc Lâm Phương Hoàng

* *Trung bày, giới thiệu về Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm*

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/02 đến ngày 25/3/2024 (tức từ ngày 06 tháng Giêng đến ngày 16 tháng Hai năm Giáp Thìn - từ Tuần Văn hóa - Du lịch đến kết thúc Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2024).

- Địa điểm: Tại chùa Vĩnh Nghiêm.

3. Công tác tuyên truyền

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/02 đến hết ngày 25/3/2024 (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 16 tháng Hai năm Giáp Thìn).

- Nội dung: Tuyên truyền về kế hoạch, thời gian, nội dung các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024; kế hoạch, thời gian và kết quả tổ chức giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại”, Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm và một số hoạt động của huyện năm 2024.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan có liên quan như Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch... trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai có hiệu quả theo quy định./.

ĐẨY MẠNH...

(Tiếp theo trang 15)

Yên Dũng còn thành lập đường dây nóng về công tác gia đình. Đồng thời, vận động đội ngũ tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác gia đình bám sát khu dân cư, thường xuyên trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, phát triển kinh tế với các hộ dân. Nắm bắt kịp thời các hộ gia đình có hoàn cảnh phức tạp, nguy cơ tan vỡ để giúp đỡ và hòa giải kịp thời, giúp nhiều gia đình sống hạnh phúc.

Để công tác phòng, chống BLGD tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới huyện Yên Dũng tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện ban hành về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện đến năm 2025. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB gia đình phát triển bền vững; vận động đông đảo các gia đình tham gia sinh hoạt, góp phần tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, làm cho gia đình thực sự phát huy vai trò là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Duy trì hiệu quả hoạt động và quan tâm đầy đủ chế độ của tổ hòa giải. Thực hiện tốt công tác thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.../.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG GIAI ĐOẠN 2023-2030

Nhằm tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành để tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư về phòng, chống đuối nước trẻ em nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do đuối nước gây ra, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác về phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030. Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau:

- Đến năm 2025, giảm từ 05% - 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước và 10%-15% vào năm 2030.

- 90% trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em vào năm 2025 và 95% vào năm 2030.

- 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết và vận dụng được kiến thức, kỹ năng phòng, tránh đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030.

- 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn vào năm 2025 và 70% vào năm 2030.

- Năm 2025 có 5.000 ngôi nhà và năm 2030 có 7.000 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn.

- Năm 2025 có 99% và năm 2030 có 99,5% trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn; 01-02 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào năm 2025 và 02-03 xã, thị trấn vào năm 2030.

- 90% trẻ em sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội địa có bắt buộc sử dụng phao cứu sinh năm 2025 và 95% vào năm 2030.

- 100% các cơ sở tổ chức bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật.

- 100% công chức, viên chức, cán bộ cấp huyện, cấp xã làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em.

- 80% cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước



trẻ em năm 2025 và 90% vào năm 2030.

- 100% nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích.

- 100% xã, thị trấn triển khai thu thập thông tin, dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em; thí điểm và nhân rộng việc triển khai chương trình hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, dạy bơi an toàn cho trẻ em

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND huyện xác định thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt tập trung phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Hai là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đặc biệt là kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em của các cơ quan, tổ chức, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, cộng đồng.

Ba là, tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Bốn là, thực hiện tốt hệ thống luật pháp, chính sách về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Thường xuyên thực hiện rà soát tiêu chí Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Tăng cường thu thập

thông tin, số liệu về tình hình đuối nước trẻ em. Triển khai thực hiện hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình đuối nước trẻ em.

Năm là, quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá về phòng, chống đuối nước trẻ em của cấp trên đối với cấp dưới, thường xuyên rà soát và kịp thời phát hiện, loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước trẻ em. Xử lý nghiêm trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong các vụ việc gây đuối nước trẻ em, đặc biệt các vụ việc trẻ em tử vong đuối nước.

Sáu là, tăng cường phối hợp liên ngành, vận động các tổ chức xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp tham gia trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Bảy là, huy động sự tham gia của cộng đồng, gia đình trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em bằng việc áp dụng các quy định, quy trình, các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình, trường học, cộng đồng, hướng dẫn về kỹ năng an toàn trong môi trường nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em.

Tám là, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tấm gương dũng cảm cứu người bị đuối nước và cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện./.

NHẬN DIỆN TIN GIẢ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Tin giả (fake news) được hiểu là những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng, kiểm duyệt, xuất hiện sai lệch về nội dung, được phát tán trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông. Theo thống kê của cơ quan chức năng, Mạng xã hội (Facebook, Google, Zalo...) trở thành nền tảng lan truyền tin giả phổ biến nhất. Tin giả xuất hiện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Thông thường, tin giả được tạo ra có mục đích vụ lợi, thu hút lượt xem, lượt thích của cộng đồng mạng, tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều tin giả được tạo ra với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân. Nhiều tin giả mang nội dung riêng tư, bịa đặt, xuyên tạc hoặc thật giả lẫn lộn lên mạng nhằm khủng bố tinh thần và tạo dư luận xã hội trên cộng đồng mạng phục vụ các ý đồ đen tối, gây phương hại đến ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.



Khi nghi ngờ một tin giả, người sử dụng mạng xã hội thực hiện những bước sau để xác minh:

Thứ nhất, xem xét nguồn tin, kiểm tra tác giả: Để nhận được những thông tin chính xác, chúng ta nên theo dõi tin tức trên truyền hình hoặc những trang báo uy tín. Các trang website của báo chính thống thường có tên miền .vn và có thông tin đầy đủ của cơ quan báo chí tại chân trang. Tin tức được truyền tải trên những kênh này đã qua nhiều vòng kiểm duyệt.

Thứ hai, kiểm tra thông tin, hình ảnh minh họa và đường dẫn liên kết: Với mỗi thông tin đăng tải trên báo chí hay trên mạng xã

hội, chúng ta vẫn cần kiểm chứng xem thông tin chính xác không bằng cách: đọc và tìm hiểu nguồn tin đó có được cung cấp bởi người có thẩm quyền, đúng chức năng, được phép phát ngôn cung cấp thông tin hay không. Những thông tin trong bài viết có nêu rõ tên người, địa phương, thời gian... không. Với những tin chung chung, không rõ tên nhân vật, địa danh... cụ thể, chúng ta cần kiểm chứng lại. Tin giả không chỉ là những dòng chữ viết, mà đôi khi, còn là các hình ảnh. Người dùng mạng xã hội luôn nghĩ, hình ảnh là minh chứng rõ ràng nhất, và tin ngay những thông tin

(Xem tiếp trang 25)

TIN TRONG HUYỆN

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024

Ngày 05/01/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Phê duyệt Kế hoạch số 01-KH/BTC-TTBDCT, ngày 06/12/2023 của Ban Tổ chức Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện về công tác bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024. Theo đó, năm 2024, Trung tâm Chính trị huyện mở 26 lớp và hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, số người tham dự với số lượng 2.900 đến 3.785 đồng chí; 12 kỳ Hội nghị báo cáo viên, khoảng 2.760 đồng chí tham dự./.

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024

Ngày 12/01/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 115-KH/HU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trên địa bàn huyện. Theo Kế hoạch nội dung học tập và triển khai bao gồm: Tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo Bác của tập thể, cá nhân; lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm để triển khai thực hiện; Xây dựng nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; Triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo Bác; Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ông tác kiểm tra, giám sát./.

THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TW NGÀY 25/12/2023 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Thực Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; là văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả việc huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực kinh tế - xã hội cho phát triển đất nước, nâng cao cuộc sống Nhân dân. Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống giáo dục quốc dân... Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, vận động gia đình, Nhân dân tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.../.

KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2023 HUYỆN YÊN DŨNG

Đến hết tháng 12/2023, toàn huyện có 60/60 Trường đạt chuẩn (đạt 100%), trong đó 22 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (16 trường đạt mức độ 1 và 06 trường đạt mức độ 2), 18 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (10 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 08 trường đạt chuẩn mức độ 2), 02 trường TH&THCS đạt chuẩn

☞ quốc gia mức độ 1 và 18 trường THCS đạt chuẩn quốc gia (17 trường đạt mức độ 1 và 01 trường đạt mức độ 2)/.

BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO 15 THANH NIÊN ƯU TÚ CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ

Trung tâm Chính trị huyện vừa phối hợp với Ban CHQS huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về đảng đợt I năm 2024, trong đó có 15 đối tượng kết nạp Đảng là đoàn viên ưu tú nhập ngũ năm 2024. Đây là những quân chúng tích cực, có nguyện vọng vào Đảng, xung kích đi đầu trong lao động, học tập, đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024, đủ điều kiện sức khỏe, chính trị. Qua các lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp, nuôi dưỡng lý tưởng cho thanh niên về sự nghiệp cách mạng của Đảng; giúp thanh niên hiểu rõ hơn về Đảng, về quá trình đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tạo động lực cho các thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện ở môi trường quân đội để trở thành những quân nhân ưu tú, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng./.

HƠN 30 HỘ TỰ NGUYỆN THÁO DỠ CÁC CÔNG TRÌNH NẪM TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KÊNH NHAM BIỂN

Để bảo đảm thoát nước tự nhiên cho dãy núi Nham Biền, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, huyện Yên Dũng đã triển khai thi công Dự án kênh tiêu thoát lũ Nham Biền. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tháo dỡ công trình xây dựng trong phạm vi bảo vệ kênh Nham Biền để trả lại mặt bằng cho dự án. Sau những ngày tích cực tuyên truyền vận động các hộ gia đình có công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kênh Nham Biền trên địa bàn xã Yên Lư, đến thời điểm này đã có hơn 30 hộ tự tháo dỡ công trình, 2 hộ cam kết tháo dỡ trong tuần và 7 hộ gia đình cam kết tự tháo dỡ từ ngày 21 đến ngày 27/02/2024./.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG HUYỆN YÊN DŨNG

Theo Kế hoạch của UBND huyện, thời gian tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Yên Dũng: Từ khi phát động đến tháng 9/2024. Nhận hồ sơ, mô hình sản phẩm dự thi: Từ khi phát động đến hết ngày 22/4/2024. Chấm và xét chọn các giải pháp đạt giải trước ngày 15/5/2024. Tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ V, năm 2024 và phát động Cuộc thi lần thứ VI, năm 2025: Vào tháng 10/2024. Đối tượng dự thi là: Đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng có độ tuổi từ 06 tuổi đến 19 tuổi (ngày sinh từ 30/5/2005 đến 30/5/2018). Lĩnh vực dự thi là các mô hình, sản phẩm thuộc các lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ dùng giải trí và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Cuộc thi lần thứ V được chia làm 02 bảng, bao gồm: Bảng A (khối THCS và khối Tiểu học); bảng B (khối THPT)/.

CHƯƠNG TRÌNH “TẾT SUM VẦY - XUÂN CHIA SẺ” XUÂN GIÁP THÌN 2024

Sáng 21/01/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, đã trao 196 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 98 triệu đồng, trong đó LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, LĐLĐ huyện Yên Dũng trao 186 suất, Công ty TNHH xây dựng Hương Tiến đã trao 10 suất. Từ nay đến Tết Giáp Thìn LĐLĐ huyện sẽ trao 204 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và bị bệnh hiểm nghèo tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Tại “Tết sum vầy- Xuân chia sẻ” năm 2024 còn diễn ra hoạt động thi gói bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả và thi kéo co./.

THÊM 5 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ KIỂU MẪU

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định công nhận các xã Ngọc Vân, Ngọc Lý, Liên Sơn (huyện Tân Yên), xã Minh Đức (huyện Việt Yên) đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao; xã Tự Lạn (huyện Việt Yên) đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu về An ninh trật tự năm 2023. Như vậy đến nay tỉnh Bắc Giang có 6 huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (huyện Lục Nam là địa phương thứ 7, dự kiến tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023 trong tháng 01/2024). Có 145/182 xã đạt chuẩn NTM, đạt 84,6%; trong đó có 59 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./.

LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ THÀNH LẬP THỊ XÃ VIỆT YÊN VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ VIỆT YÊN

Tối 18/01/2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên. Tại lễ công bố, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Việt Yên phấn khởi đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Sau lễ công bố thành lập thị xã Việt Yên và các

phường thuộc thị xã Việt Yên là chương trình nghệ thuật gồm nhiều tiết mục đặc sắc. Lễ công bố khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật trong sự vui mừng, phấn khởi của các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân./.

TRIỂN KHAI TỔ CHỨC “TẾT TRỒNG CÂY” XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 379/UBND-NN về việc tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với triển khai thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Theo đó, thời gian tổ chức “Tết trồng cây” từ ngày 15/02/2024 (tức ngày 06/01 Tết Giáp Thìn) đến ngày 08/3/2024 (tức ngày 28/01 năm Giáp Thìn). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, Ban Quản lý dự án các Khu công nghiệp và các đơn vị lực lượng vũ trang (gọi tắt là các đơn vị) đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ tình hình thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh gắn với phát động “Tết trồng cây” Xuân Giáp Thìn năm 2024. Like Báo Bắc Giang./.

TRAO 1,8 NGHÌN SUẤT QUÀ TẾT CHO CÁC GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Trong hai ngày 22 - 23/1/2024, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Yên Dũng, Sơn Động, Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Nam, thị xã Việt Yên và TP Bắc Giang. Mỗi suất quà trị giá 600 nghìn





đồng gồm quà và 500 nghìn đồng tiền mặt được trao cho các hộ nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng trị giá số quà trên là hơn 1 tỷ đồng do Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ./.

BẮC GIANG CHI HƠN 27,2 TỶ ĐỒNG TẶNG QUÀ NGƯỜI CÓ CÔNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

Nhằm chăm lo cho người có công dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND tỉnh Bắc Giang trích ngân sách hơn 27,2 tỷ đồng để thăm, tặng quà hơn 33,7 nghìn người có công gồm: Gia đình liệt sỹ; thương binh, bệnh binh; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh

hùng Lao động; cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ tiền khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (còn sống); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp (đối tượng phơi nhiễm trực tiếp); thương binh, bệnh binh (51 người) đang được nuôi dưỡng tại hai Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh và Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng). Cùng với đó, 20 người có công tiêu biểu của 10 huyện, thành phố; 34 người có công được nuôi dưỡng tại các Trung tâm thương bệnh binh ngoài tỉnh được tặng 01 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng/người./.

NHẬN DIỆN...

(Tiếp theo trang 21)

trong hình ảnh đó. Nhưng thực sự, những hình ảnh có thể bị làm giả, bị cắt ghép, chỉnh sửa theo từng dụng ý khác nhau của người đăng tải thông tin. Hình ảnh sử dụng trong bài viết đa phần là ảnh trên mạng hoặc được chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung nguồn tin. Cần kiểm tra xem ảnh có tồn tại trên không gian mạng thông qua tính năng “Search Google for image”.

Thứ ba, kiểm tra thời gian: Về mốc thời gian sử dụng trong bài viết, tin giả được biên soạn và định dạng mốc thời gian không trùng với thực tế, do đó, cần xem kỹ các mốc thời gian, sự kiện có trong nội dung tin và thời gian đăng tải.

Thứ tư, đối chiếu với thông tin trên báo chí chính thống hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc các cơ quan chức năng:

Bản thân người dùng mạng xã hội nếu nhận thấy nguồn tin đó không đáng tin cậy, khó kiểm chứng thì có thể hỏi ý kiến những chuyên gia, những người có kinh nghiệm trong việc xác thực tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Hoặc có thể gửi thông tin mà bản thân cảm thấy nghi ngờ vào các trang website, mạng xã hội của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cơ quan Công an.

Tại huyện Yên Dũng, người dùng có thể gửi thông tin vào trang website Cổng Thông tin điện tử Yên Dũng (<https://yendung.bacgiang.gov.vn>) hoặc có thể gửi trực tiếp tới Công an huyện Yên Dũng (với các cách sau: <https://www.facebook.com/conganhuyenyendung>; (0204)3870274, (0204)3763113; www.conganbacgiang.gov.vn để được hướng dẫn, hỗ trợ hoặc tố giác về tin giả.

HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

1. Hỏi: Khi Đoàn kiểm tra đang thực hiện quy trình giải quyết tố cáo thì phát hiện dấu hiệu vi phạm khác của đối tượng bị tố cáo; trường hợp này Đoàn kiểm tra xử lý như thế nào cho đúng quy định của Đảng?

Trả lời:

- Tại Điểm 2.9, Phần IV, Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định:

“Trong quá trình giải quyết tố cáo nếu phát hiện đối tượng bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm khác thì chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đưa nội dung tố cáo thành nội dung kiểm tra vào báo cáo chung về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận; lập hồ sơ kết thúc việc giải quyết tố cáo”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, thì Đoàn kiểm tra đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đưa nội dung tố cáo thành nội dung kiểm tra vào báo cáo chung về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận, đồng thời lập hồ sơ kết thúc việc giải quyết tố cáo.

2. Hỏi: Đảng viên A đã tham gia tổ chức đánh bạc và bỏ trốn, Cơ quan Điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với đảng viên A. Vậy, tổ chức đảng có thẩm quyền có thể chủ động xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đảng viên A hay phải chờ kết luận của cơ quan điều tra hoặc quyết định bằng bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án?

Trả lời:

- Tại Khoản 3, Điều 17, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định:

“Đảng viên có vi phạm bị truy nã hoặc bị tòa án tuyên phạt tù hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên thì tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định khai trừ hoặc xóa tên trong danh sách đảng viên (đối với đảng viên dự bị), không phải theo quy trình thi hành kỷ luật. Tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định khai trừ hoặc xóa tên đảng viên thông báo bằng văn bản cho chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt và các tổ chức nơi đảng viên đó là thành viên”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đảng viên A theo quy định của Đảng./.

Từ ngày 1/2/2024, áp dụng mức thu mới phí sử dụng đường bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2023/NĐ-CP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ có hiệu lực từ ngày 01/2/2024; trong đó, Nghị định quy định rõ mức thu phí sử dụng đường bộ đối với từng loại phương tiện.

Theo đó, mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với các loại phương tiện. Cụ thể, đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh áp dụng mức thu 130 nghìn đồng/1 tháng, 3 tháng 390 nghìn đồng, 6 tháng 780 nghìn đồng, 12 tháng 1,560 triệu đồng.

Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe quy định tại điểm 1 nêu trên); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ áp dụng mức thu là 180 nghìn đồng/tháng, 3 tháng 540 nghìn đồng, 6 tháng 1,080 triệu đồng, 12 tháng 2,160 triệu đồng.

Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000kg đến dưới 8.500kg sẽ thu 270 nghìn đồng/tháng, 3 tháng 810 nghìn đồng, 6 tháng 1,620 triệu đồng, 1 năm 3,240 triệu đồng.

Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000kg đến dưới 8.500kg áp dụng mức thu 270 nghìn đồng/tháng, 3 tháng 810 nghìn đồng, 6 tháng 1,620 triệu đồng, 1 năm 3,240 triệu đồng...

Nghị định nêu rõ, mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.

Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.

Thời gian tính phí theo Biểu nêu trên tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ trước thì phải nộp bổ sung tiền phí của chu kỳ trước, số tiền phải nộp = Mức thu 01 tháng x số tháng phải nộp của chu kỳ trước.

Nghị định cũng quy định, nộp phí sử dụng đường bộ theo năm dương lịch. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nộp phí sử dụng đường bộ theo năm dương lịch gửi thông báo bằng văn bản (lần đầu hoặc khi phát sinh tăng, giảm phương tiện) đến đơn vị đăng kiểm và thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ theo năm dương lịch đối với các phương tiện của mình.

Hàng năm, trước ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo, chủ phương tiện phải đến đơn vị đăng kiểm nộp phí cho năm tiếp theo. Khi thu phí, đơn vị đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ cho từng xe tương ứng thời gian nộp phí.

Ngoài các nội dung trên, nộp phí sử dụng đường bộ theo tháng, Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp có số phí sử dụng đường bộ phải nộp từ 30 triệu đồng/tháng trở lên được thực hiện nộp phí theo tháng. Doanh nghiệp có văn bản (lần đầu hoặc khi phát sinh tăng, giảm phương tiện) gửi đơn vị đăng kiểm và thực hiện nộp phí đối với các phương tiện của mình.

Hàng tháng, trước ngày 01 của tháng tiếp theo, doanh nghiệp phải đến đơn vị đăng kiểm (đã đăng ký nộp phí theo tháng) nộp phí sử dụng đường bộ cho tháng tiếp theo. Khi thu phí, tổ chức thu phí cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng thời gian nộp phí.

Nghị định quy định khi thu phí sử dụng đường bộ, tổ chức thu phí phải lập và cấp biên lai thu phí cho người nộp phí theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính.../.

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02/2024

1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện trong tháng 01/2024.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 12/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và phát triển đô thị theo Nghị quyết 233-NQ/TU, ngày 25/7/2022 và Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023.

5. Tuyên truyền Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư cùng các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tổ chức tốt Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

6. Tuyên truyền về các hoạt động đối nội và đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

7. Tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

8. Tuyên truyền kỷ niệm 117 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh – Tổng Bí thư của Đảng (09/02/1907 – 09/02/2024).

9. Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 – 17/02/2024).

10. Tuyên truyền kỷ niệm 176 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1948 – 24/02/2024).

11. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm:
- Kỷ niệm 29 năm Ngày Truyền thống ngành Bảo hiểm xã hội (06/02/1995-06/02/2024).

- Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2024).

12. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!

- Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Tạ Quang Khải

Phó Bí thư TT Huyện ủy

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG

Dương Văn Đức

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP

Ban Biên tập

Bản tin "Thông báo nội bộ"
Huyện ủy Yên Dũng

KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

Thanh Lâm

Nguồn tài liệu:
Huyện ủy, HĐND – UBND,
các phòng, ban, cơ quan
trực thuộc huyện và các CTV.

TRONG SỐ NÀY

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

■ Đạo đức của người thầy thuốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

■ Chi bộ nông thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền

TIN TRONG HUYỆN

■ Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy tháng 01/2024

■ Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024

■ Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới

■ Một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

■ Nội dung trọng tâm công tác văn hóa - văn nghệ trên địa bàn huyện năm 2024

■ Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện

■ Hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng

■ Kế hoạch tổ chức các hoạt động của tuần văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 trên địa bàn huyện

■ Một số giải pháp thực hiện phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện Yên Dũng giai đoạn 2023-2030

■ Nhận diện tin giả trên không gian mạng

TIN TRONG HUYỆN

TIN TRONG TỈNH

HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

CHÍNH SÁCH MỚI

■ Từ ngày 1/2/2024, áp dụng mức thu mới phí sử dụng đường bộ

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02/2024

In 520 bản, khổ 19 x 27cm. Bản tin xuất bản hàng tháng. **Chế bản và in tại Nhà in Báo Bắc Giang, địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 0204.3526656. Giấy phép xuất bản số 162/GP-XBBT do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Giang cấp ngày 27 tháng 12 năm 2023.**



Đ/c Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023



Đ/c Nguyễn Hữu Hưng - Phó Chủ tịch TT UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình năm 2023